

UBND HUYỆN BẢO LẠC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 92 /PGD&ĐT-TKKH
V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống tai nạn, thương tích cho trẻ em

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Lạc, ngày 15 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Các trường mầm non, phổ thông

Thực hiện Công văn số 225/UBND-LĐTBOXH ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lạc yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 1549/UBND-VX ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23/CT- TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2501/UBND/VX ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở các khu chung cư, nhà cao tầng...

2. Rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại trường học và các công trình xây dựng, nhà cao tầng... Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Báo cáo kịp thời, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xử lý theo quy định đối với các vụ việc khiến trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích.

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học, lớp học, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ tai nạn, thương tích đối với trẻ em. Thường xuyên kiểm tra trường học, lớp học, để đảm bảo an toàn cho trẻ em và thực hiện việc cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em. Tích cực triển khai xây dựng ngôi nhà an toàn theo Quyết định số 548/QĐ-LĐTBOXH ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các cơ quan: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa và truyền thông, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Huyện Đoàn Thanh niên... thực hiện kiểm tra, rà soát các địa điểm, khu vui chơi giải trí, các trường học, cơ sở giáo dục, nhà

cao tầng... nhằm phát hiện, gia cố các khu vực, địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích cho trẻ em.

5. Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, tổ chức kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em; về giao thông đường bộ, đường thủy. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương đối với các vụ việc gây tử vong trẻ em do tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước. Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm quyền trẻ em

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp ở trên và báo cáo kịp thời các vụ việc đột xuất liên quan đến tai nạn, thương tích trẻ em xảy ra tại đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận thanh tra – pháp chế theo số điện thoại 02063 870 753./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nông Thị Loan